



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรียงตามลำดับตัวอักษร จำนวน ๒ รายชื่อ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ชนะกุล

๒. ดร.วิเชียร มั่นแท้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามประกาศดังกล่าว ส่งเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ โดยให้มารายงานตัวนำเสนอสื่อวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

๑. แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาคนละไม่เกิน ๓๐ นาที และเปิดโอกาสให้ประชาคมซักถามได้ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมนิลพัทธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คนละ ไม่เกิน ๓๐ นาที ณ ห้องประชุมนิลพัทธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ โดยเริ่มคนแรกตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์ที่จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ประธานคณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนำส่งผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน กรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ได้ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช